



ที่ นร ๐๒๐๔/ว ทอ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

เรื่อง หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบและคำชี้แจงคําตอบกระทู้ถาม รวม ๔ แบบ

ความที่ได้ยื่นอันมคคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เห็นชอบหลักปฏิบัติ  
และแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๑ ข้อ และขอให้กระทรวง  
ทบวงถือปฏิบัติ นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า สมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยยึดถือตามแนวทาง  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ดังนี้

๑. เมื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับกระทู้ถาม  
จากสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สำนักงานเลขาธิการดังกล่าวจะส่งกระทู้ถาม ไปยัง  
กระทรวงเจ้าของเรื่อง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมตอบในราชกิจจานุเบกษา หรือ  
ในที่ประชุมสภาแห่งนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

๒. เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับกระทู้ถามจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๑ แล้ว จะแจ้งให้กระทรวงเจ้าของเรื่องทราบอีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อจัดเตรียมคำตอบ และแจ้งให้ทราบด้วยว่าหากไม่สามารถตอบได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับ  
การประชุมวุฒิสภาหรือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ให้แจ้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือสำนักงาน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบด้วย

๓. เมื่อกระทรวงเจ้าของเรื่องจัดทำคำตอบเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำตอบกระทู้ถามไปเพื่อ  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตอบในราชกิจจานุเบกษา หรือในที่ประชุมสภา แล้วแต่กรณี

๔. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคำตอบกระทู้ถามแล้ว

๔.๑ กรณีเป็นกระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำคำตอบกระทู้ถามประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแจ้งให้กระทรวงเจ้าของเรื่องและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณีทราบต่อไป

๔.๒ กรณีเป็นกระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภาฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า รัฐมนตรีพร้อมจะตอบกระทู้ถามนั้น ๆ แล้ว พร้อมกับแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องเตรียมตอบกระทู้ถามต่อไป

สำหรับกระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภาฯ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณี ได้จัดระเบียบวาระการประชุมโดยที่ยังไม่ได้รับแจ้งว่า รัฐมนตรีพร้อมจะตอบ ให้รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องรับนำคำตอบเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตอบกระทู้ถามต่อไป แต่รัฐมนตรีไม่พร้อมจะตอบกระทู้ถามใด ให้รีบแจ้งไปยังสภาฯ โดยตรง

๕. เมื่อกระทรวงเจ้าของเรื่องได้รับกระทู้ถามจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้เร่งรัดจัดทำคำตอบและส่งคำตอบกระทู้ถามไปที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๒ สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๖. แบบและคำขึ้นต้นกระทู้ถามให้ใช้แบบเดิมตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เคยจัดทำไว้รวม ๔ แบบ ดังนี้

แบบที่ ๑ ใช้สำหรับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามฯลฯ นายกรัฐมนตรี และขอให้ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา

แบบที่ ๒ ใช้สำหรับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามฯลฯ นายกรัฐมนตรี และขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

แบบที่ ๓ ใช้สำหรับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง และขอให้ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา

แบบที่ ๔ ใช้สำหรับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง และขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

๗. กรณีกระทู้ถามด่วนหรือกระทู้ถามสดด้วยวาจาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจเตรียมข้อมูลสำหรับการตอบไม่ทันสมควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาล่วงหน้าก่อนเริ่มการประชุมสภาฯ ในวันนั้นด้วย

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ลงมติเห็นชอบ  
หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ  
กระทรวง ทบวงถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ  
และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิมล เกรียงงาม)  
เลขาธิการคณะกรรมการ

26 ก.พ. 2544

สำนักนิติธรรม

โทร. ๒๕๐๙๐๐๐, ๒๕๐๙๐๑๐ โทรสาร ๒๕๐๙๐๑๑

๒๕๐๙๐๑๑

โทรสาร ๒๕๐๙๐๑๑